

แผนปฏิบัติการเครือข่ายพัฒนาอุดมศึกษา ภาคตะวันออก ปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ (ใหม่)

พันธกิจ	เป้าประสงค์	ประเด็นยุทธศาสตร์	แนวทาง/มาตรการ	โครงการ	งบประมาณ
<p>พันธกิจที่ ๑ ส่งเสริมการสร้างควม ร่วมมือระหว่างเครือข่าย อุดมศึกษา สำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา และคณะกรรมการการ อุดมศึกษา ในการพัฒนา คุณภาพอุดมศึกษา</p>	<p>๑. เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพ การศึกษาสู่ความเป็นเลิศระดับภูมิภาค และสากล ๒. เพื่อสร้างความร่วมมือในการจัดการเรียนการ สอน การวิจัย การบริการสังคม และการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของ ภูมิภาคตะวันออก ๓. เพื่อผลิตและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้เป็นไปตาม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ๔. เพื่อเป็นเวทีระดมความคิดและแลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่างสถาบันในภูมิภาคตะวันออก</p>	<p>๑. ออกแบบโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการ เครือข่ายอุดมศึกษา ภาคตะวันออก ให้มีความ เข้มแข็งและยั่งยืน ๒. ดำเนินการเชิงรุกเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่าง เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก สำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา และคณะกรรมการการ การอุดมศึกษา ในการขับเคลื่อนภารกิจหลัก ภารกิจ เชิงเร่งด่วน และภารกิจเฉพาะกิจ</p>	<p>๑. กำหนดรูปแบบโครงสร้างเครือข่ายฯ ที่เป็นระบบ และมีการ บริหารจัดการเครือข่ายฯ ที่มีประสิทธิภาพ ๒. ส่งเสริมให้เครือข่ายอุดมศึกษา ภาคตะวันออก มีศักยภาพและความเข้มแข็ง สามารถระดมทรัพยากรเพื่อการ ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ๓. ส่งเสริมความผูกพัน (Engagement) และแรงจูงใจช่วยเหลือ เกื้อกูลและดูแลกันในเรื่องระหว่างสมาชิกเครือข่าย ฯ ๔. จัดทำศูนย์กลางข้อมูล และระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการ สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ๕. ส่งเสริมให้มีการทำงานระบบ Top down และ Bottom up ระหว่างเครือข่ายอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการขับเคลื่อนภารกิจหลัก ภารกิจเชิงเร่งด่วน และภารกิจเฉพาะกิจ</p>	<p>โครงการขับเคลื่อน สถาบันอุดมศึกษาภาค ตะวันออกเพื่อสร้างคน คุณภาพ สร้างปัญญาให้ แผ่นดิน กิจกรรมที่ ๑ สร้างการมี ส่วนร่วมให้เกิดความ เข้มแข็งในการยกระดับ คุณภาพการศึกษามุ่งสู่ ความเป็นเลิศตามพันธกิจ ของเครือข่ายพัฒนา อุดมศึกษาภาคตะวันออก</p>	<p>จำนวนเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท</p>
<p>พันธกิจที่ ๒ ส่งเสริมการเชื่อมโยง เครือข่ายอุดมศึกษา ภาคตะวันออก กับภาคการ ผลิตและภาคส่วนต่างๆ ทั้งใน ระดับท้องถิ่นและระดับชาติ</p>	<p>๑. เพื่อผลิตและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้สอดคล้อง กับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม ๒. เพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และ นักวิจัยที่ทำงานร่วมกับชุมชนและภาคการผลิต ๓. เพื่อสร้างเครือข่ายงานวิจัยที่ตอบสนองความ ต้องการและใช้ประโยชน์ได้ทั้งเชิงสาธารณะและเชิง พาณิชย์</p>	<p>ดำเนินการเชิงรุกเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่าง เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก ในการ ขับเคลื่อนภารกิจหลัก ภารกิจเชิงเร่งด่วน และ ภารกิจเฉพาะกิจ กับภาคการผลิตและภาคส่วนต่างๆ</p>	<p>๑. เร่งจัดทำฐานข้อมูลความเชี่ยวชาญ และผลงานวิจัยของสถาบัน เครือข่ายอุดมศึกษา ภาคตะวันออก พร้อมทั้งเผยแพร่สู่สาธารณะชน ในหลากหลายรูปแบบ ๒. ส่งเสริมให้มีเวทีพบปะระหว่างเครือข่ายฯ กับภาคการผลิตและ ภาคส่วนต่างๆ เพื่อรับทราบความต้องการและกำหนดแนวทาง ปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ในเชิงสาธารณะและ เชิงพาณิชย์</p>	<p>กิจกรรมที่ ๒ ออกแบบ โครงสร้างเครือข่ายฯและ ระบบบริหารจัดการ เครือข่ายฯ ที่มีประสิทธิภาพ</p>	
<p>พันธกิจที่ ๓ ส่งเสริมให้เครือข่าย อุดมศึกษา ภาคตะวันออก มี ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม</p>	<p>๑. เพื่อให้เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก เป็น กลไกสำคัญในการชี้นำความคิด/การเปลี่ยนแปลง และเป็นที่ยอมรับของสังคม ๒. เพื่อให้เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก มี บทบาทในการส่งเสริมคุณภาพและเป็นแบบอย่าง ที่ดีให้กับสังคม</p>	<p>ส่งเสริมให้เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกทำ หน้าที่เป็นคลังปัญญาของภูมิภาค ประสานความ ร่วมมือกับท้องถิ่นเพื่อบริการสังคม</p>	<p>๑. ส่งเสริมให้เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก เร่งจัดทำ ฐานข้อมูลคลังปัญญาภูมิภาคตะวันออก ๒. ส่งเสริมให้มีเวทีพบปะเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาภูมิภาคตะวันออก ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ๓. ส่งเสริมให้บัณฑิตนำความรู้สู่สังคม</p>	<p>กิจกรรมที่ ๓ จัดทำ ฐานข้อมูลความเชี่ยวชาญ และผลงานวิจัยของ สถาบันเครือข่าย อุดมศึกษา ภาคตะวันออก</p> <p>กิจกรรมที่ ๔ จัดทำ ฐานข้อมูลคลังปัญญา ภูมิภาคตะวันออก</p>	